



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพระยะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้
หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนด
ตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง


สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกพร้อมทั้ง
เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางพัชรภรณ์ ลิ้มโชคอนันต์	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๙๓)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๙๓)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางอมรศรี เชียงใหม่แก้ว	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๑๒)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๑๒)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๓	น.ส.พิมวดี หอมขจร	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๙๓)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๙๓)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๔	น.ส.สุพรรณษา แซ่ตัน	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๑๙)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๑๙)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

/๕ นางบุญชู...

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๕	นางบุญชู โพธิ์พิจิตร	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๒๖)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๒๖)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักงานแพทย์
๖	น.ส.อุมาภรณ์ ผาแสง	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๔๒)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๔๒)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔


(นายสามารถ ตันอริยกุล)
รองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวอุมาภรณ์ ผาแสง

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ.742)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ 6 ปี (ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2548 ถึงวันที่ 9 พ.ค. 2554)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ 5 เป็นเวลา 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2552 ถึงวันที่ 9 พ.ค. 2554)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา 6 ปี (ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2548 ถึงวันที่ 9 พ.ค. 2554)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 4711179562</p>
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้รับคะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 97</p>
<p>3. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวอุมาภรณ์ ผาแสง

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพ 6 ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. 742)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 4 วัน (ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2553)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 5 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

การกินอยู่หลับนอนเป็นวัฏจักรของชีวิต ระบบทางเดินอาหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในร่างกาย ระบบทางเดินอาหารยังประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ มากมาย จึงไม่ใช่ง่ายนักในการวินิจฉัยและให้การรักษาที่ถูกต้อง จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ รวมทั้งประวัติที่ผู้ป่วยบอกเล่าอาการต่างๆ ให้ฟัง ซึ่งภาวะที่พบบ่อยในระบบทางเดินอาหารคือ ภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบน(UGIB) ภาวะนี้เกิดจากการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง และเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจรุนแรงถึงแก่ชีวิต หากไม่ได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องและทันที่ ภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบนนี้ยังสามารถเกิดซ้ำได้อีก จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการพยาบาล ขณะที่ผู้ป่วยนอนรักษาในโรงพยาบาล ตลอดจนการให้คำแนะนำให้แก่ผู้ป่วยและญาติ เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้องเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน

กรณีศึกษา ผู้ป่วยชายไทยอายุ 60 ปี สถานภาพสมรส คู่ อาชีพรับจ้าง มาตรวจรักษาที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยการนำส่งของบุตร วันที่ 25 ธันวาคม 2553 เวลา 11.20 น. ประเมินผู้ป่วยแรกพบ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี พูดคุยรู้เรื่อง มีถ่ายอุจจาระเหลวเป็นสีดำ 1 ครั้ง ปวดแน่นท้อง เวียนศีรษะ 3 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยให้ประวัติซื้อยาแก้ปวดรับประทานเอง สัญญาณชีพแรกพบ ความดันโลหิต 150/92 มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ 70 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ใส่สายยางให้อาหารทางจมูกลงไปในกระเพาะอาหารเพื่อดูดคูสติและปริมาณของสารคัดหลั่งและเศษอาหารในกระเพาะ

อาหาร พบเศษอาหารปนกับเลือดสีดำคล้ายผงกาแฟ (coffee-ground) ทางสายยางกระเพาะอาหาร ส่วนล้างกระเพาะอาหารด้วยสารน้ำเป็น 0.9%NSS จำนวน 1,000 มิลลิลิตร เพื่อประเมินปริมาณเลือดที่ออกในกระเพาะอาหาร ซึ่งยังพบว่ายังมีเลือดสีดำคล้ายผงกาแฟ (coffee-ground) ไหลออกมาตามสายยางให้อาหารอีก ผู้ป่วยได้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเป็น 0.9%NSS จำนวน 1,000 มิลลิลิตร หยดเข้าหลอดเลือดดำในอัตรา 100 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง เพื่อชดเชยภาวะเสียเลือดของผู้ป่วย แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเกิดภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบน(UGIB) มีความจำเป็นต้องรับตัวไว้รักษาต่อที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวัดสัญญาณชีพได้ ความดันโลหิต 136/82 มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ 90 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที

ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ผู้ป่วยได้รับการส่องกล้องเข้าไปในกระเพาะอาหาร (Esophagastro duodenoscopy (EGD)) พบว่าผู้ป่วยมีแผลในกระเพาะอาหารขนาด 4 มิลลิเมตร ไม่มีเลือดออกจากแผล ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านในวันที่ 28 ธันวาคม 2553 รวมระยะเวลาที่รักษาตัวในโรงพยาบาล 4 วัน และนัดมาตรวจอีกครั้งในวันที่ 11 มกราคม 2554 จากการติดตามและประเมินผลผู้ป่วยเป็นเวลา 4 วัน และเยี่ยมจำนวน 3 ครั้ง พบว่าปัญหาทั้งหมด 5 ข้อ ได้รับการแก้ไขทั้งหมด พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำก่อนกลับบ้านแก่ผู้ป่วยและญาติเรื่องการปฏิบัติตัวและการสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ก่อนวันนัด ผู้ป่วยและญาติเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ผู้ป่วยได้รับการประเมิน ตรวจวินิจฉัย รักษาอย่างถูกต้องรวดเร็ว ลดความรุนแรงของโรค
2. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค อาการ อาการแสดงและวิธีการรักษาพยาบาล
3. ผู้ป่วยและญาติสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเมื่อกลับไปอยู่บ้าน
4. เป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาในการเพิ่มพูนความรู้เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในระบบ

ทางเดินอาหารส่วนบน

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ ความรู้คู่บัตรคิว

เนื่องจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์มีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวันและผู้มารับบริการจะมารับบริการในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการ ทำให้มีจำนวน

ผู้รับบริการเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ให้บริการไม่สามารถให้รายละเอียดทางด้านความรู้ด้านสุขภาพได้เพียงพอและทั่วถึง

ดังนั้น ถ้าประชาชนผู้รับบริการ ได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในบัตรคิวในระหว่างรอตรวจ เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้อย่างครอบคลุมถูกต้อง เพื่อให้ผู้มารับบริการมีสุขภาพที่ดี และบัตรคิวจะบอกวิธีการเข้ารับบริการ ระยะเวลารอตรวจ ทำให้ผู้รับบริการปฏิบัติได้ถูกต้อง

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องสุขภาพ การเข้ารับบริการ ระยะเวลารอตรวจ
2. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ในขณะที่รอรับการบริการ
3. เพื่อให้ผู้รับบริการบังเกิดความพึงพอใจต่อการบริการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้รับบริการได้รับความรู้และปฏิบัติตนเมื่อเข้ารับบริการได้ถูกต้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น